



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

การศึกษานำร่องสลายไฟใต้



ปัญหาความไม่สงบ สุข ความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ นับเป็นหน้าที่ของทุก ภาคส่วนและของคนไทยทุกคน ที่ต้อง ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ เพื่อกอบกู้ ความสงบสุขให้คืนกลับมา

สารพัดแผนงานและแนวคิด ที่หลายฝ่าย สรรหามาเพื่อใช้เป็นทางออก และคลาย ความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรง หลากหลายข้อเสนอเพื่อสลายวิกฤติ ทั้ง

การใช้กฎหมาย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ เป็นต้นว่า

ขณะที่ตัวแปรสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้คือ การแก้ไขโดยใช้การศึกษาเป็นตัว ชูโรง

และนั่นคือที่มาของ “ปฏิญญาหาดใหญ่” เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งเป็นที่ประชุมร่วมกันของบรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ จากทุกภาคของ ประเทศไทย ยกพลไปประชุมระดมมันสมองกันที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่ เมื่อเดือน ต.ค.2550 ที่ผ่านมา

โดยมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 26 แห่ง ได้ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ “ปฏิญญาหาดใหญ่” และมีมติมอบหมายให้ ม.สงขลานครินทร์ ดูแลรับผิดชอบ สานต่อปฏิญญาให้เป็นจริง และจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานในการดำเนิน กิจกรรมของ ทปอ.ต่อการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ประสานงานอย่างใกล้ชิด กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

เพราะตระหนักว่าวิกฤติที่เกิดขึ้น คือ เรื่องเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ เพียงแค่ 60 วัน หรือ 2 เดือน หลังการลงนามในปฏิญญาหาดใหญ่ รศ.ดร.บุญสม ศิริ บำรุง อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ พร้อมทีมงาน ก็สามารถสรุปและนำเสนอ แผนปฏิบัติการ ต่อ ทปอ. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2550 ในการประชุมที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง จ.เชียงราย จังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย



ขณะเดียวกันที่ประชุม ทปอ. ก็อนุมัติ



แผนงาน
และ
โครงการ
ที่ ม.
สงขลา
นครินทร์
นำเสนอ
ทั้ง 5
แผนงาน
ในพื้นที่



นั่นคือ

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ ใน
เบื้องต้นมีความร่วมมือกันระหว่างคณะ
รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กับคณะ
รัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ โดยมี
การลงนามบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ ให้ ม.สงขลานครินทร์ จัดส่ง
นักศึกษาในคณะวิชาต่างๆไปที่คณะ

รัฐศาสตร์ มธ. เพื่อเรียนรู้ ร่วมกัน

2. โครงการสัมมนาเพื่อสร้างการเรียนรู้ สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมแกนนำ
องค์การบริหารนักศึกษาแห่งประเทศไทย โดยนายกองค์การบริหารนักศึกษา
จากทั้ง 26 มหาวิทยาลัย จะมาสัมมนาร่วมกัน เพื่อนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย
จะจัดค่ายวิชาการ เช่น ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดู
ร้อนเป็นการให้ความรู้ กับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ชายแดนใต้ สำหรับ
เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละปี

3. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูที่ไม่เต็มวุฒิใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาค-ใต้ เพื่อพัฒนาครูสอนที่ไม่ตรงวุฒิให้มีคุณภาพและมีทักษะในการสอน มี
ความรู้ เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม เจ้าภาพคือ ม.แม่ฟ้าหลวง, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

4. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อพัฒนาครูสอนตาดีกาให้มีคุณภาพ และมีทักษะในการสอน เจ้าภาพ ได้แก่
ม.สงขลานครินทร์, ศอ.บต., ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.ราชภัฏอุยธยา, จุฬาฯ และ มศว

5. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ตั้งเป้าผลิตครูสอนศาสนาอิสลามที่มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 200 คน เจ้าภาพที่ดูแลได้แก่ ม.แม่ฟ้าหลวง
, จุฬาฯ, มศว

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล่าว่า “กิจกรรมที่
ม.สงขลานครินทร์ นำเสนอนี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเราเชื่อว่าปัญหาในภาคใต้ แม้
จะเบาบางหรือความรุนแรงหมดไป แต่ในเรื่องความคิดของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่จะอยู่กัน
อย่างสันติสุขยังต้องใช้เวลาอีกนาน สิ่งที่จะทำก็คือ จะต้องปรับเปลี่ยนความคิด ให้
ปราศจากความคิดที่จะสร้างความรุนแรง โดยอาศัยการศึกษา”



ขณะที่ **ดร.สุเมธ แยม์นุ่น** เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า “พร้อมให้การ
สนับสนุนแผนงานของ ม.สงขลานครินทร์ เดิมที่
หลายๆเรื่องที่ ม.สงขลานครินทร์ รับภาระทั้งคน
ค่าใช้จ่ายอยู่ ผมจะลงไปดูในพื้นที่และหารือใน
รายละเอียดอีกครั้ง เพื่อช่วยต่อยอดงานให้ขยาย
ออกไปในวงกว้าง”

ทีมการศึกษา มองว่า แม้จะเป็นการระดมสรรพกำลัง
ทั้ง มั่นสมอง แรงกาย และพลังใจของภาคส่วนหนึ่งของสังคม แต่แผนงานที่ถูกกำหนด
เป็นไปอย่างครบวงจร แสดงถึงความจริงใจและห่วงใยพี่น้องในภาคใต้อย่างไม่มี
เงื่อนไข และไม่มีการแบ่งแยกฝักฝ่ายแต่อย่างใด

และสิ่งที่ทำให้เราเกิดความหวังว่าแผนงานที่กำหนดจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ คือ การกำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจน ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงาน
อื่นๆ

**ที่สำคัญที่สุด คือ การหันมาแก้วิกฤติอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการติดอาวุธทาง
ปัญญา โดยใช้การศึกษานำร่อง แทนการใช้อาวุธเข้าทำหน้าทำลายล้างกันเอง**

ยอมนำมาซึ่งความสงบ และสันติสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน!!!

ทีมการศึกษา